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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) 
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

                     รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2567 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) 

  วันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2567 เวลำ 10.30 น.  
              ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ท ำกำรถ่ำยทอดสดจำกหอ้งประชุมของบริษทั 

 อำคำรเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.40 น. 

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น : พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้ 

กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร   ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
2. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์   กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นางสาวการเวก โชคมณีนุช   กรรมการ/กรรมการบริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายกิตติพส จีระกุล    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6.  พันต ารวจเอกเฉลียง อินทิพย์    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

7. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

*กรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหำรของบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม  

1.   นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 
2.   นางสาวการเวก โชคมณีนุช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารส านักงาน 
3.   นายเมธาวี แดงเพ็ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.   นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน 
5.   นายสุวิทย์ ศรีสุพล รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุม  

1.   นายณรงค์ หลักฐาน   ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด  
2.   นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์    ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด  
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ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม 

1.   นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด 
2.   นายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ                  ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด 

บริษัทมีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 1,245 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2567 ขณะเปิดการ
ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 10 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจ านวน 65 ราย รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 75 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น  1,135,423,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0678 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว  

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวำระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

 การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงในแต่ละวาระ และน าคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็น
คะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวำระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2567 บริษัทได้ก าหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่
เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หำกผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่ำน
เมนูลงคะแนนเสียง จะถือว่ำท่ำน “เห็นด้วย” 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าโดยบริษัทจะน าคะแนนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเอง 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็น
องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” ได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระนั้น ๆ และไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ผลคะแนนได้ กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียง 
ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 



 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567  E AGM หน้า - 3 - 

 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามเข้ามาผ่านเมนูพิมพ์ค าถาม และทางบริษัทจะตอบค าถามท่านผ่าน
ทางเสียง หรือท่านต้องการถามค าถามโดยการเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน ให้คลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ และรอให้ทางบริษัท
อนุญาตก่อนจึงสามารถเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนได้ และขอให้ท่านสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่
เท่านั้น และสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นประเด็นอ่ืนในวาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้หากมีค าถามของผู้ถือหุ้นที่
บริษัทยังไม่ได้ตอบ ทางบริษัทจะตอบค าถามโดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม และจะ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.prowaste.co.th) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม 

 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ ส านักงานกฎหมาย 
บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด โดยนายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และบริษัทจะมีการ
บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ไว้ด้วย 

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้ขอเรียนเชิญ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับ 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ดังนี้ 

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)  
ก่อนอ่ืน ผมขออนุญาตท าความตกลงเก่ียวกับหลักการส าคัญบางประการ ที่ยึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในการประชุมเวทีใหญ่ ดังนี้ 

ประการแรก การซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ จากที่ประชุมขอให้เป็นเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนั้น ๆ โดยประธาน
จะเป็นผู้พิจารณาตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องชี้แจงตามความเหมาะสม 

ประการที่สอง พึงหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม อาทิ การน าเรื่องส่วนตัวมากล่าวหาหรือโจมตีกันด้วย
ถ้อยค าไม่สุภาพ ซึ่งอาจน าไปสู่ข้อขัดแย้งที่ไม่จ าเป็น และท าให้การประชุมโดยรวมไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่าที่ควร 

ประการสุดท้าย ผมขอยืนยันในนามคณะกรรมการบริษัทว่า ทุกฝ่ายของบริษัทได้พยายามท าหน้าที่อย่างเต็มก าลังความ  
สามารถ ท่ามกลางวิกฤตการณ์และอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
เป้าหมายส าคัญ ความผิดพลาดย่อมเกิดข้ึนได้เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะธุรกิจของเราเป็นกิจการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก ซึ่ง
ผมขอยืนยันว่ามิได้เกิดจากเจตนาไม่ดีของผู้ใด หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของใครบางคน เราจะพยายามร่วมกันน าพา
บริษัทให้มีความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาที่เผชิญ อยู่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

เนื่องจากขณะนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2567 โดยมอบหมายให้ นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่
ก าหนดต่อไปครับ ขอเชิญพิธีกร 

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 

 

http://www.prowaste.co.th/
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วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎำคม 2566 

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่
ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือ
หุ้นต้องสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้   

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย    896,134,497   เสียง คิดเป็นร้อยละ  86.0636 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย    134,611,908   เสียง คิดเป็นร้อยละ  12.9280 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง     10,500,000     เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0084 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
บัตรเสีย                  0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
รวม (76 ราย)  1,041,246,405   เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตามที่เสนอ 

วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2566 

พิธีกร ได้ขอเชิญ นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี้ต่อที่ประชุม 

นำงพิมพ์พิชชำ อัสสำนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
เปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566 ตาม Presentation ที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
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   2566

     
  นำงพิมพ์พิชชำ อัสสำนุรักษ์ กล่าวโดยภาพรวมว่าบริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญ สาเหตุมาจากค าสั่งจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้บริษัทหยุดรับบ าบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยมีรายละเอียดตาม
รายงานประจ าปี 2566 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 43 หน้า 223 และได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564 ถึง ปี 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2566 ส่วนของงบการเงินส าหรับปี 2566 สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2566 หน้าที่ 111-225  

นอกจากนี้ นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเร่ือง นโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและการทุจริต เพื่อใช้เป็นหลักและแนว
ปฏิบัติ ใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่นและการกระท าผิดของฝ่ายบริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 

นำยธนพงศ์ พวงปทุมำนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทไม่สามารถรับบ าบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้ จะ
ได้รับการแก้ไขอย่างไรหรือไม่  

นำงสำวกำรเวก โชคมณีนุช ได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากค าสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้บริษัทหยุดรับบ าบัดกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ท าให้บริษัทไม่สามารถรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และขณะนี้บริษัทอยู่ในขบวนการแก้ไข 
EIA ตามค าสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขประมาณ 2-3 ปี ขณะนี้เวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว คาดว่าในเบื้องต้น
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บริษัทจะสามารถรับบ าบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้ประมาณปลายปี 2567 ส่วนการแก้ไข EIA ให้แล้วเสร็จทั้งหมดจะ
อยู่ในช่วงประมาณปี 2568 

นำยธนพงศ์ พวงปทุมำนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กระแสเงินสดเหลือน้อยมาก ทางบริษัทได้มีการถอนเงินไม่หมุนเวียน 
จ านวน 44 ล้าน ซึ่งท าให้เงินไม่หมุนเวียนนั้นแทบจะไม่เหลือ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงวิธีการด าเนินกิจการต่อไปจากนี้เมื่อกระแสเงิน
สดหมดลง 

นำงสำวกำรเวก โชคมณีนุช ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้ลดลง สาเหตุมาจากค าสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้
บริษัทหยุดรับบ าบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท บริษัทต้องกู้ยืมเงินจากกรรมการ หรือกู้เงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทบางส่วน และได้มีการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนอีกหลายท่านที่จะเข้ามาเพิ่มทุน ส่วนจะเพิ่มทุน
ทั้งหมดหรือเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา คาดว่าจะทราบเร่ืองไม่เกินไตรมาส 2 ของปี 2567 นี้ 

นำยธนพงศ์ พวงปทุมำนนท์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ทางบริษัทชี้แจงการขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล 
จ ากัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท  

นำยสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบชี้แจงว่า การขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมท
เทิล จ ากัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการค านวณขนาด
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และค านวณขนาดรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว และกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ส่งจดหมายถึงบริษัทเพื่อ
คัดค้านการขายที่ดินดังกล่าว พร้อมกับส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องการขายที่ดินของบริษัท เจ ที เอส 

อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทด้วยนั้น ทางบริษัทได้ตอบจดหมายชี้แจงไปถึงผู้ถือหุ้นราย
ย่อยดังกล่าวแล้ว ส่วนทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้มีประเด็นให้บริษัทต้องชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใด    

นำยธนพงศ ์พวงปทุมำนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเหมาะสมของการขายที่ดินดังกล่าว เพราะเป็นที่ดินของบริษัท     เจ 

ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ซึ่งเป็นรายได้หลัก ณ วันนี้  

ประธำน ตอบว่าบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ที่ดินส่วนนั้นแม้มีการขายไปก็ไม่กระทบต่อผลประกอบการของ 
บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด เพราะเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และขอให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจงเพิ่มเติม  

นำยสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบชี้แจงว่า การขายที่ดินของบริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์  เมท
เทิล จ ากัด เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วน เพราะบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน  

นำยธนพงศ์ พวงปทุมำนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าปีที่แล้วกรรมการท่านหนึ่งแจ้งมาว่า บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม 
แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ก าลังขยายกิจการ การที่ขายที่ดินอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ 

ประธำน ได้ตอบชี้แจงว่าแผนการขยายกิจการของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด เป็นการติดตั้งเคร่ือง
เพิ่มเติมในการหลอมอลูมิเนียม ซึ่งใช้พื้นที่เดิมที่เคยใช้อยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ขายไป บริษัทยังมีพื้นที่เหลือที่จะขยายกิจการ
ต่อไปในอนาคตได้อีก  

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง    

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2566 

 พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด และได้รับความเห็นชอบและรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย         895,934,497  เสียง คิดเป็นร้อยละ  86.0444 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย     145,111,908  เสียง คิดเป็นร้อยละ  13.9364 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง         200,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0192 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
บัตรเสีย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  รวม (76 ราย) 1,041,246,405  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ 

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติงดจัดสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2566  

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น ในกรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินก าไรประจ าป ีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทนุ
สะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง  ๆ ใน
อนาคตและจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 
761 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
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พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย       896,134,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ  86.0636 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
       ไม่เห็นด้วย    145,111,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ  13.9364 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 งดออกเสียง               0    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
       บัตรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  รวม (76 ราย) 1,041,246,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงดจัดสรรก าไรและ
งดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2566 ตามที่เสนอ 

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระถัดไป พิธีกรกล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี  ขอเชิญ นางสาวการเวก       
โชคมณีนุช ผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกจากที่ประชุมชั่วคราว 

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2567 

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3)  
โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ
การเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. นางสาวการเวก โชคมณีนุช   
2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย 

ทั้งนี้ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ขอสละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคร้ังนี้   

เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เมื่อต าแหน่งกรรมการ
ว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งแทน โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตาม
กระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวการเวก โชคมณีนุช กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอ
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แต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ทั้งนี้ ได้แนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ก าหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง  
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

   เห็นด้วย          896,134,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ  86.0636 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย       145,111,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ  13.9364 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 รวม (76 ราย) 1,041,246,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม        

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาว
การเวก โชคมณีนุช ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับแต่งตั้งให้กลับเข้า
เป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย  

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย ประจ ำปี 2567 

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาด
ใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่ำเบี้ยประชุม  
 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย  20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง 

กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย  15,000 บาท ต่อคน/ครั้ง 

 
 ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทและรับเงินเดือนประจ าจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด  
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2. ค่ำตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้ว
ต้องไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการ
แต่ละท่านต่อไป  

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลง  

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ รวมเป็นเงิน 
1,124,750 บาท ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

ค่าตอบแทน ปี 2567             

(ขออนุมัติ) 

ปี 2566 
(อนุมัติ) 

ปี 2566 
(จ่ายจริง) 

ค่าเบี้ยประชุม 1,500,000 บำท 3,000,000 บาท 1,105,000 บาท 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ    19,750 บาท 

รวม 1,500,000 บำท 3,000,000 บาท 1,124,750 บาท 

 
   พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 

ประธำน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงฐานะการเงินของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 1,500,000 บาท ซึ่งเมื่อดูค่าตอบแทนในปีก่อนใช้เพียง 
1,124,750 บาท นับเป็น 1 ใน 3 และได้มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบกับจ านวนกรรมการที่น้อยลง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทจะใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง เรียกประชุมเท่าที่จ าเป็น และมั่นใจว่าบริหารจัดการได้  

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย          896,134,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ  86.0636 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย 145,111,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ  13.9364 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

       รวม (76 ราย)  1,041,246,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2567 ตามที่เสนอ 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2567  

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวม 4 ปี)  

2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ  
 (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ป ี2558-2559 และปี 2565-2566 รวม 4 ปี)  

3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2564)  
5.  นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 14457 

 (ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบให้กับบริษัท) 

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 2,200,000 บาท ตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม แต่ต่อมาฝ่ายบริหารได้
เจรจาขอลดราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส 
อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ลดลงเหลือจ านวน 2,057,200 บาท  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2567 ตามที่เสนอ 

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
อิสระแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนับตั้งแต่ปี 2558 - 2566 รวมทั้งสิ้น 9 ปี 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 
ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 
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ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย        896,134,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ  86.0636 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย     145,111,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ  13.9364 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
รวม (76 ราย) 1,041,246,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม    

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์  
หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 
และ/หรือ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14457 จากบริษัท เอ็น
พีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2567 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 
2,057,200 บาท ตามที่เสนอ 

วำระที่ 8  พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ  

ประธำน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ ที่ผ่านมาบริษัทได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลายเรื่อง  
บางเร่ืองท่านอาจไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ หากใครมีข้อเสนอแนะขอให้น าเสนอในวาระนี้ได้เลย  

นำยธนพงศ์ พวงปทุมำนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทยังไม่มี CEO คณะกรรมการจะมีมติแต่งตั้ง CEO เมื่อไหร่ หรือ
จะมีแค่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากเป็นแค่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอทราบขอบเขตหน้าที่และอ านาจ
ด้วย 

นำงสำวกำรเวก โชคมณีนุช ได้ตอบชี้แจงว่า จะมีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ (CEO) ในช่วงของกลางปี 
2567 หรือปลายปี 2567 เพราะการสรรหา CEO ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบ าบัดกากอุตสาหกรรมต้องใช้เวลา ส่วน
เร่ืองขอบเขตหน้าที่และอ านาจของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในขณะนี้ตนปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปกติ แต่หากมีการ
ขออนุมัติวงเงินที่สูงหรือเทียบเท่าอ านาจในการอนุมัติวงเงิน ต้องขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

ประธำน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอาจมีผู้สนใจร่วมลงทุน และอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างในภายหลัง บริษัทอาจจะได้
ผู้บริหารมืออาชีพ คาดว่าจะรออีกไม่นาน   

นำงสำวธีรนุช พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยมีนโยบายน าเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น แบบ on-site meeting และ online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือ
หุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 
2567 จึงขอน าเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย 




